



# บันทึกข้อความ

คณะรัฐมนตรี  
ที่ ๔๖๓  
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘

ส่วนราชการ งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๑๐๑๖

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/สท. ๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งหลักสูตรในกลุ่มที่ ๓ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียน คณะบดีคณะครุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/บัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้นำเรียนใช้ทราบผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่องการขออนุมัติปิดหลักสูตรและการเตรียมการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ความละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/สท. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น

เมื่อพิจารณาตามมติของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น เป็นการอนุมัติตามข้อเสนอของมหาวิทยาลัยในประเด็นการแบ่งกลุ่มหลักสูตรที่อยู่ในระบบข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกเป็น ๑ กลุ่ม เพื่อรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและแนวทางปฏิบัติต่างๆรองรับการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗. ในการนี้ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตรเพิ่มเติม (จากที่เสนอขออนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว) จำนวน ๒ หลักสูตร คือ

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หลักสูตรตามแนว TQF) เป็นหลักสูตรสังกัดคณะครุศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ จึงนักศึกษาที่จะเข้าเรียนจะได้รับการจัดส่งจากคุรุสภา ตามบันทึกความตกลงระหว่างคุรุสภากับคณะครุศาสตร์ แต่เนื่องจากต้องมีการเจรจาต่อเรื่องจำนวนงบประมาณการจัดการศึกษาต่อนักศึกษาที่คุรุสภากำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการเงินระดับบัณฑิตศึกษาของ มบส. และได้มีการเจรจาเพื่อขออนุมัติกับมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี แต่ดำเนินการไม่ทันรอบการรับนักศึกษา จึงส่งผลให้ทั้ง ๒ ปีการศึกษาไม่มีนักศึกษาเข้าเรียน

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ พ.ศ. ๒๕๕๖ (หลักสูตรตามแนว TQF) เป็นหลักสูตรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ฯ เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ เนื่องจากมีข้อติดขัดทางงบประมาณ จึงยังไม่มีผู้เข้าเรียนใน ๒ ปีการศึกษาดังกล่าว

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้รับการประสานว่า หลักสูตรทั้ง ๒ มีความพร้อมในการเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๘

ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามคุณลักษณะของการแบ่งกลุ่มหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติในหลักการจากสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการดำเนินงานของหลักสูตรทั้งสองมีความไว้วางใจยังเป็นหลักสูตรในกลุ่มที่ ๓ กล่าวคือ ยังคงเปิดรับนักศึกษาอยู่ จึงจำเป็นต้องรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ. และโปรดแจ้งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าว ภูมณาจัดทำรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ในหัวข้อเท่าที่จะสามารถรายงานได้) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ต่อไป และขอขอบคุณอย่างยักมา ณ โอกาสนี้

นางรุ่งนภรัตน์  
นาง อ.ดร. นิชะพันธ์  
ประธานหลักสูตร เพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ ดร. เจริญพร ทองคำสูง) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ  
๒๒ ก.ค. ๕๘

เห็นการแจ้ง รวบรวม/รับ รวบรวม ประสาน  
ที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘  
๒๒ ก.ค. ๒๕๕๘



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา (สำนักงานอธิการบดี) โทร.๑๖๐๒

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/กผ.(ปก.) ๑๖๙/๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เรียน คณบดีทุกท่าน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มหาวิทยาลัยเลือกกระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลือกใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ได้กำหนดให้ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงาน ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงาน ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา นั้น

ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดแนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) ให้ใช้ฉบับเดียวกันกับรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่พัฒนาขึ้นตามแบบฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <http://academic.bsru.ac.th> พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามรายละเอียดในบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/ลพ.ว.๑๐๕๖ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) (ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๑)

๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เท่านั้น เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการเปิดปีการศึกษาตามกลุ่มอาเซียน ส่วนปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป ส่วนการคิดรอบปี ในแต่ละองค์ประกอบตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั้น ให้พิจารณาตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตามเอกสารที่แนบหมายเลข ๒)

๓) งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดเตรียมแบบประเมินต่างๆ ที่สอดคล้องกับ แนวทางการประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ให้แก่ทุกหลักสูตร ได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อความสะดวกในดำเนินการ และเป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) /รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) (ตาม รายละเอียดปรากฏในแผ่น CD Rom ที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือฉบับนี้)

๔) องค์กรประกอบที่ ๒ บัณฑิต สามารถดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ได้ดังนี้

- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  - กรณีที่ ๑ สำหรับผู้ใช้บัณฑิต สามารถกรอกข้อมูลได้ที่  
<http://qasci.bsru.ac.th/home02.php>
  - กรณีที่ ๒ สำหรับผู้ดูแลระบบ (อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลในตัวบ่งชี้ ๒.๑ ของแต่ละหลักสูตร) สามารถกรอกข้อมูลได้  
<http://qasci.bsru.ac.th/option.php>  
โดยผู้ดูแลระบบ สามารถดึงรายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรที่ตนเองได้ โดยมีรหัสผู้ใช้ คือ admin และรหัสการเข้าใช้ คือ bsru
- ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
  - กรณีที่ ๑ สำหรับนักศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถกรอกข้อมูลได้ที่  
<http://mis.bsru.ac.th> โดยหลังจากเข้ารหัสผู้ใช้ได้แล้ว  
ให้เลือกเมนูหลักการประกันคุณภาพ และกรอกข้อมูลในเมนู ภาวะการมีงานทำ
  - กรณีที่ ๒ หากต้องการรายงานผลภาวะการมีงานทำในแต่ละหลักสูตรหรือมีข้อสงสัยในการใช้ระบบ ท่านสามารถติดต่อผู้พัฒนาระบบได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๐๐,๑๖๐๖

๕) การประเมินการสอนของอาจารย์ และการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา สามารถให้นักศึกษาดำเนินการตอบแบบประเมินผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ที่ <http://mis.bsru.ac.th> หรือหากระดับหลักสูตร มีความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ก็สามารถใช้แบบประเมินที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดเตรียมให้ (ตามรายละเอียดปรากฏในแผ่น CD Rom ที่แนบมาพร้อมนี้) และหากมีกรณีข้อสงสัยในการดำเนินการให้ติดต่อรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

๖) การประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ ให้ระดับหลักสูตรดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เองตามดุลยพินิจของหลักสูตร หรือใช้แบบประเมินที่งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดเตรียมให้ (ตามรายละเอียดปรากฏในแผ่น CD Rom ที่แนบมาพร้อมนี้) และหากมีกรณีข้อสงสัยในการดำเนินการให้ติดต่อรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



(อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก)  
ผู้ช่วยอธิการบดี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โทร.๑๐๑๓

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/ลข.๓.๑๐๕๖

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)

เรียน คณบดี ๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ มบส. ได้นำส่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ได้กล่าวถึง แนวปฏิบัติในการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ. ๒) รายละเอียดของรายวิชา(มคอ. ๓) รายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ. ๔) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ. ๕) รายงานผลการดำเนินการของ ประสบการณ์ภาคสนาม(มคอ. ๖) และรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ. ๗) ซึ่งในส่วนของการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร(มคอ. ๗) นั้น ได้กำหนดกลไกในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ หลักสูตร(มคอ. ๗) โดยมีสาระสำคัญคือ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องดำเนินการจัดทำรายงานผล การดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษา ตามปฏิทินวิชาการและครบรอบหลักสูตรและรายงานผลต่อประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร (มคอ.๗) ให้คณะกรรมการวิชาการระดับคณะและคณะ กรรมการบริหารคณะพิจารณาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย” กอปรกับ คณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ความตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ “รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดำเนินการของ หลักสูตร(มคอ. ๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดทำรายงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗) เพื่อใช้เป็นรายงาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ขึ้น และขอส่งไฟล์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นซีดีดัดแนบ พร้อมทั้งนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การระบุวันที่(หน้าปก และหน้าแสดงความเห็นชอบท้ายการรายงานในหมวดที่ ๗) กำหนดให้มีการระบุใน ๒ ส่วน คือ

๑.๑ ส่วนที่ ๑ วันที่จัดทำข้อมูล ให้ระบุวันที่จัดทำข้อมูล ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวัน สิ้นสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ระบุวันที่จัดทำข้อมูล ไม่เกินวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑.๒ ส่วนที่ ๒ วันที่ปรับปรุงข้อมูล ให้ระบุวันที่ที่ปรับปรุงข้อมูล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรอบ ปีการศึกษาที่ประเมิน คือ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และกรอบระยะเวลาในการจัดทำให้แล้ว เสร็จเพื่อนำส่งไปยังคณะกรรมการประเมินฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล ไม่เกินวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. การนำส่งรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จำนวน ๒ ชุด และรายงานผลต่อประธานหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ชุดที่ ๑ ให้นำเสนอหัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี) คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ และคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร แล้วจึงเสนอคณบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อลงนาม และนำส่งไปยังคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย(ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเลขานุการคณะกรรมการชุดดังกล่าว) ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ชุดที่ ๒ ให้นำเสนอหัวหน้าภาควิชา(ถ้ามี) คณบดี และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อลงนาม และนำส่งไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และนำส่งไปยังคณะกรรมการประเมินฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ. ๗)/รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://academic.bsru.ac.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพภรณ์ วัฒนานิมิตกุล)

รองอธิการบดี

## กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร	ตัวบ่งชี้	อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การคิดรอบปี
1. การกำกับมาตรฐาน	1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ.	ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปริญญาตรี เกณฑ์ 4 ข้อ บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ	ปีการศึกษา
2. บัณฑิต	2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)	ปีการศึกษา
	2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา	- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ - ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ปีการศึกษา ตัวตั้ง = ปีปฏิทิน ตัวหาร = ปีการศึกษา
3. นักศึกษา	3.1 การรับนักศึกษา	- การรับนักศึกษา - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา	ปีการศึกษา
	3.2 การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา	- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี - การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ปีการศึกษา
	3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา	- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา - อัตราการสำเร็จการศึกษา - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา	ปีการศึกษา
4. อาจารย์	4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์	- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร - การบริหารอาจารย์ - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์	ปีการศึกษา
	4.2 คุณภาพอาจารย์	- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ปีการศึกษา
		- ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ปีการศึกษา
		- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์	ตัวตั้ง = ปีปฏิทิน ตัวหาร = ปีการศึกษา
	- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร	ตัวตั้ง = ปีปฏิทิน ตัวหาร = ปีการศึกษา	
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์	- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ - ความพึงพอใจของอาจารย์	ปีการศึกษา	

องค์ประกอบในการประกันคุณภาพหลักสูตร	ตัวบ่งชี้	อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง	การคิดรอบปี
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน	5.1 สารของรายวิชาในหลักสูตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร</li> <li>- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ</li> <li>- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา</li> </ul>	ปีการศึกษา
	5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพิจารณากำหนดผู้สอน</li> <li>- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.4</li> <li>- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา</li> <li>- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน</li> <li>- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับปริญญาตรี</li> <li>- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี</li> <li>- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา</li> </ul>	ปีการศึกษา
	5.3 การประเมินผู้เรียน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ</li> <li>- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา</li> <li>- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)</li> <li>- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา</li> </ul>	ปีการศึกษา
	5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้</li> <li>- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ การจัดการเรียนการสอน</li> <li>- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้</li> </ul>	ปีการศึกษา

หมายเหตุ ปีการศึกษา หมายถึง ปีการศึกษาตามกลุ่มอาเซียน โดยปีการศึกษา 2557 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประเมินตนเองในช่วง 14 เดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2558



## บันทึกข้อความ

เอกสารฉบับนี้ได้เคยนำเรียนให้คณะ  
และหลักสูตรทราบแล้ว แต่เนื่องจาก  
มีการเติมเต็มข้อความในหน้าที่ ๒  
ข้อ ๒.๑.๒ (ที่ได้ตีกรอบสีแดงไว้)  
จึงขอนำเรียนสำเนาฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี งานเลขานุการ โทร. ๑๐๑๖

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/สข.ว.๑๓๓๑๐

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) และการเตรียมการรองรับการประเมิน  
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รับที่ 453

รับที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘

เรียน คณบดี ๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ได้เรียนให้ทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตามบันทึกข้อความต่อไปนี้

(๑) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/กพ.(ปก.) ๑๖๔/๒๕๕๘ ลว. ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗

(๒) บันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/สข.ว.๑๐๕๖ ลว. ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง  
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗)

(๓) บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/สข.๑๒๘๘ ลว. ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้  
เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับผลการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในส่วนของรายวิชาในหมวด  
วิชาศึกษาทั่วไปลงในรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพ  
การศึกษาระดับหลักสูตร นั้น

เพื่อให้การจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร(มคอ.๗) และการเตรียมการ  
รองรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอนำเรียน  
ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากบันทึกข้อความทั้ง ๓ รายการข้างต้น ดังนี้

๑. การเตรียมการด้านข้อมูลผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย

๑.๑ การนำข้อมูลผลการเรียนรู้นิรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้ง ๑๐ รายวิชา ไปใช้ในการจัดทำ  
มคอ.๗ นั้น ได้ปรับปรุงข้อมูลให้มีลักษณะเป็นรายภาคเรียน (๑/๒๕๕๗ และ ๒/๒๕๕๗) โดยสามารถเข้าถึง  
ข้อมูลได้จาก <http://info.bsru.ac.th/tgf> นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมผลการเรียนในรายวิชาแกนคณะของทุก  
คณะ จำแนกตามผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรไว้ในแหล่งสืบค้นดังกล่าวด้วย เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้ทำ มคอ.๗ ให้  
ครอบคลุมครบถ้วนทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗

๑.๒ การเตรียมหลักฐานข้อมูลการจัดการศึกษาในส่วนของ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของ  
รายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง ๑๐ รายวิชา ได้เตรียมการด้านข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการประเมินการประกัน  
คุณภาพ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก [http:](http://) เดิมที่กล่าวไว้ในข้อ ๑.๑ นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป

ส่วนหลักฐาน มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของรายวิชาแกนของแต่ละคณะ หลักสูตรต่างๆ สามารถ  
ติดต่อกับฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะ



(๒)

๑.๓ การเตรียมหลักฐานข้อมูลในส่วนของ “การประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยผู้เรียน” เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล จึงได้เตรียมข้อมูลเป็นลักษณะ: “ตัวอย่างผลการประเมินจากรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง ๑๐ รายวิชา วิชาละ ๑ ชุด” ทั้งนี้ข้อมูลตัวอย่างดังกล่าว จะปิดบังชื่อผู้ที่ได้รับการประเมินนั้นๆ ข้อมูลตัวอย่างนี้จะนำเสนอด้วยช่องทางเช่นเดียวกับข้อ ๑.๑

๑.๔ การระบุวันที่(หน้าปก และหน้าแสดงความเห็นชอบท้ายการรายงานในหมวดที่ ๗) กำหนดให้มีการระบุใน ๒ ส่วน คือ

๑.๔.๑ ส่วนที่ ๑ วันที่จัดทำข้อมูล ให้ระบุวันที่จัดทำข้อมูล ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดวันสุดท้ายของการสอบในแต่ละปีการศึกษาตามปฏิทินวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้ระบุวันที่จัดทำข้อมูล ไม่เกินวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑.๔.๒ ส่วนที่ ๒ วันที่ปรับปรุงข้อมูล ให้ระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรอบปีการศึกษาที่ประเมิน คือ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนั้นจึงระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูล ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

## ๒. การเตรียมการด้านการประกันคุณภาพ

๒.๑ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่ง มคอ.๗ ตามบันทึกหมายเลข (๒) นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการปรับปรุงการจัดทำ มคอ.๗ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการที่กล่าวแล้วในข้อ ๑ ข้างต้น โดยขอให้หลักสูตรแต่ละหลักสูตร จัดทำสำเนา มคอ.๗ จำนวน ๖ ชุด เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดส่งจากเดิม เป็นดังนี้

๒.๑.๑ หลักสูตรให้จัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จำนวน ๔ ชุด ภายใน ๗ วันทำการ ก่อนวันรับการตรวจประเมิน (หลักสูตรเป็นผู้จัดส่งเอง)

๒.๑.๒ หลักสูตรจัดส่งให้ฝ่ายวิชาการคณะ จำนวน ๒ ชุด เพื่อฝ่ายวิชาการคณะเก็บไว้เป็นร่องรอยรับการประเมินระดับคณะ จำนวน ๑ ชุด และส่งต่อให้ฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย (ในที่นี้มหาวิทยาลัยมอบให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้รับเรื่องและรวบรวม) ในวันเดียวกันกับที่ดำเนินการในข้อ ๒.๑.๑

๒.๒ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร กำหนดรายละเอียดคุณวุฒิทางการศึกษา โครงสร้าง จำนวนคณะกรรมการ และกำหนดวันเวลาการประเมิน ดังนี้

### ๒.๒.๑ คุณวุฒิทางการศึกษาผู้คณะกรรมการการประเมินฯ ระดับหลักสูตร

- หลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป

- หลักสูตร ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

- หลักสูตร ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป

## ๒.๒.๒ โครงสร้างและจำนวนคณะกรรมการการประเมินฯ

- ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ

๓. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

๔. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สถาบันการศึกษาได้จัดอบรมขึ้น

- กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ

๓. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

๔. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สถาบันการศึกษาได้จัดอบรมขึ้น

- กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ

บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป

๑. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒. มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ

๓. มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน

๔. เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา/สถาบันการศึกษา  
แห่งอื่น ๆ ได้จัดอบรมขึ้น

อนึ่ง ประธานกรรมการ กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
กรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันตามข้างต้นนั้น อย่างน้อย ๑ ใน ๓ คน จะต้องมีความรู้ตรงกับ  
หลักสูตรที่รับการประเมินฯ ส่วนอีก ๒ คน ต้องมีความรู้สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน โดยทั้ง ๓ คน  
ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตรที่รับการประเมินฯ

- เลขานุการ จำนวน ๑ คน

คุณสมบัติ

เจ้าพระยา)

๑. เป็นบุคลากรภายในสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระ

(๔)

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  
๓. เป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ  
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

- ผู้ประสานงาน จำนวน ๑ คน  
คุณสมบัติ

๑. เป็นบุคลากรภายในสถาบัน (ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ  
เจ้าพระยา)

๒. มีคุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

๓. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวก  
สะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

๒.๒.๓ กำหนดวันเวลาการประเมิน ระดับหลักสูตร จำนวน ๑ วัน (เวลา ๐๘.๓๐ -  
๑๖.๓๐ น.) ตั้งแต่วันที่ ๓ ถึง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งหลักสูตรจะต้องดำเนินการบริหารจัดการไม่ให้กระทบ  
กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๘ (วันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) และจะต้อง  
ส่งรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะที่สังกัด  
ได้รับทราบผล ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อคณะจะได้นำผลการประเมินฯ ไปประมวลผลข้อมูลใน  
องค์ประกอบการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ระดับคณะต่อไป

ทั้งนี้ให้ประธานหลักสูตรเสนอวันเวลาการประเมิน และรายนามคณะกรรมการ  
ประเมินฯ ตามคุณสมบัติในข้อ ๒.๒.๑ , ๒.๒.๒ ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการการ  
ประเมินทุกท่านเอง และขอให้หลักสูตรส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้กลับคืนมา ให้แก่ฝ่ายประกัน  
คุณภาพการศึกษาคณะที่สังกัด เพื่อจัดส่งให้มหาวิทยาลัยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินฯ  
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

(อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก)

งานประกันคุณภาพ

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิไพบูลย์ วัฒนานิมิตกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

เรียน คณบดี

๑. เพื่อโปรดทราบ

๒. เห็นควรแจ้ง รองฯ ประ. คณ.

(นางศศิลา สุวรรณวาณิช)  
หัวหน้าสำนักงานคณบดี  
16 ก.ค. 2558

- ทวีระมรตมณที่ฝ่ายวิชาการ  
- โฉมบุษราคัม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยะรัตน์ จิตรภิรมย์)

รองคณบดี - สำนวนแจ้งทุกสาขาวิชา

- โฉมบุษราคัมตรวจประกบ  
ตามทบทวนตัวไฟล์ประกันคณบดี  
(อาจารย์ ดร.สิดา อมร)  
รองคณบดี 16.7.58



# บันทึกข้อความ

กรมวิชาการ  
วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘

ส่วนราชการ งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

โทร. ๓๐๑๖

ที่ ศธ ๐๕๖๔.๐๑/ สข ๖.๒๗๕๒

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เรื่องการขออนุมัติปิดหลักสูตรและการเตรียมการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา

เรียน คณบดี ทั้ง ๔ คณะและบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่ฝ่ายวิชาการ มบส. ดำเนินการสำรวจข้อมูลด้านหลักสูตรที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยนำเสนอข้อมูลด้านหลักสูตรดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ผลการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้

“สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติอนุมัติการขอปิดหลักสูตรและการเตรียมการเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

หลักสูตรในกลุ่มที่ ๑ หลักสูตรเดิมที่เลิกใช้แล้ว และไม่มีนิสิต/นักศึกษาค้างในระบบการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ “ดำเนินการปิดหลักสูตร”

หลักสูตรในกลุ่มที่ ๒ หลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ และหลักสูตรตามมาตรฐาน TOF ที่ไม่ได้เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาแล้ว ๑-๓ ปี แต่ยังมีนิสิต/นักศึกษา(ที่ยังมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตร)ค้างอยู่ในระบบการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ “รอกำหนดปิดหลักสูตร จนกว่านิสิต/นักศึกษาจะจบการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตรนั้นๆ กำหนด และไม่ต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษา แต่ให้รายงานผลการจัดการศึกษาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา กล่าวคือ หลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๔๘ ให้รายงานผลการจัดการศึกษา ด้วยแบบ สมอ.๐๗-๐๒ (ระดับปริญญาตรี) สมอ.๐๗-๐๔(ระดับปริญญาโท) สมอ.๐๗-๐๖(ระดับปริญญาเอก) ส่วนหลักสูตรตามมาตรฐาน TQFให้รายงานผลการจัดการศึกษา ด้วยแบบ มคอ.๗ (รูปแบบเดิม)เป็นต้น”

หลักสูตรในกลุ่มที่ ๓ หลักสูตรตามมาตรฐาน TQF ที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ “เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกรายการ ตามแบบรายงานการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา(มคอ.๗ รูปแบบใหม่)”

ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะ กรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบหลักสูตรในกลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ ตามรายชื่อหลักสูตรดังแนบมาพร้อมนี้ ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว สำหรับในส่วน ของหลักสูตรกลุ่มที่ ๑ นั้น ฝ่ายวิชาการ มบส. จะได้ประสานมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการปิดหลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง สกอ. ต่อไป

เรียน คณบดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

๑. บัณฑิตวิทยาลัย

๒. เห็นควรแจ้งรองอธิการบดี

๑๘๗๗  
(นางศุภนิมิต สุวรรณสมิต)

บันทึกนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่

20 ก.ค. 2558

- สำเนาให้รองอธิการบดี และ รองประกัน

- แจ้ง ผอ. งานสาร

ทุกสำนักทราบ

- นำเข้าที่ประชุมของคณะ

นรินทร์ชดณะวันจันทร์ วันที่ 22 ก.ค. 58

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ วัฒนพานิชกุล)

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

๒๐.๗.๕๘  
รองคณบดี

กลุ่มที่ ๑  
รายชื่อหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติปิดหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
1.	อนุปริญญา	ก่อสร้าง	2530	2533
2.	อนุปริญญา	ก่อสร้าง	2536	2542
3.	อนุปริญญา	ก่อสร้าง	2543	2548
4.	อนุปริญญา	การจัดการทั่วไป	2536	2542
5.	อนุปริญญา	การจัดการทั่วไป	2543	2545
6.	อนุปริญญา	การบริหารธุรกิจ	2530	2534
7.	อนุปริญญา	การบริหารธุรกิจ	2536	2537
8.	อนุปริญญา	การบริหารธุรกิจ	2543	2548
9.	อนุปริญญา	การศึกษาปฐมวัย	2536	2542
10.	อนุปริญญา	การศึกษาปฐมวัย	2543	2546
11.	อนุปริญญา	การอาหาร	2530	2532
12.	อนุปริญญา	การอาหาร	2536	2540
13.	อนุปริญญา	เทคโนโลยีการอาหาร	2543	2548
14.	อนุปริญญา	คอมพิวเตอร์	2536	2542
15.	อนุปริญญา	คอมพิวเตอร์	2543	2548
16.	อนุปริญญา	เคมีปฏิบัติ	2536	2541
17.	อนุปริญญา	ดนตรี	2536	2542
18.	อนุปริญญา	ดนตรี	2543	2548
19.	อนุปริญญา	ไฟฟ้า	2530	2532
20.	อนุปริญญา	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2536	2541
21.	อนุปริญญา	วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์	2536	2542
22.	อนุปริญญา	วารสารศาสตร์และการประชาสัมพันธ์	2543	2543
23.	อนุปริญญา	ศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา	2536	2542
24.	อนุปริญญา	สถิติประยุกต์	2536	2537
25.	อนุปริญญา	สุขศึกษา	2530	2530
26.	อนุปริญญา	สุขศึกษา	2536	2542
27.	อนุปริญญา	สุขศึกษา	2543	2543
28.	อนุปริญญา	ออกแบบนิเทศศิลป์	2536	2542
29.	อนุปริญญา	ออกแบบนิเทศศิลป์	2543	2548
30.	อนุปริญญา	อิเล็กทรอนิกส์	2543	2548
31.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การประถมศึกษา	2536	2541
32.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การประถมศึกษา	2543	2546

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
33.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์	2543	2548
34.	ปริญญาตรี(4 ปี)	พระพุทธศาสนา	2536	2542
35.	ปริญญาตรี(4 ปี)	พระพุทธศาสนา	2543	2546
36.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สุขศึกษา	2536	2541
37.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สุขศึกษา	2543	2548
38.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	2536	2542
39.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	2543	2546
40.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2536	2542
41.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การวัดผลการศึกษา	2536	2541
42.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การวัดผลการศึกษา	2543	2546
43.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เกษตรศาสตร์	2536	2542
44.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คณิตศาสตร์	2536	2542
45.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คณิตศาสตร์	2548	2549
46.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คหกรรมศาสตร์	2530	2534
47.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	2536	2542
48.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารธุรกิจ	2536	2542
49.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2536	2542
50.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมี	2536	2542
51.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จิตวิทยาและการแนะแนว	2536	2541
52.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ชีววิทยา	2530	2535
53.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ชีววิทยาประยุกต์	2536	2542
54.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีศึกษา	2536	2542
55.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีศึกษา	2543	2546
56.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	2543	2548
57.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	2536	2542
58.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	2536	2541
59.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์	2536	2541
60.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์	2543	2548
61.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์และการแสดง	2543	2548
62.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์	2548	2549
63.	ปริญญาตรี(4 ปี)	บรรณารักษศาสตร์	2536	2531
64.	ปริญญาตรี(4 ปี)	บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	2536	2542
65.	ปริญญาตรี(4 ปี)	บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	2543	2549
66.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิเทศศาสตร์	2536	2542
67.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ฟิสิกส์	2536	2542

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
68.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ฟิสิกส์	2543	2548
69.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาไทย	2536	2549
70.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาไทย	2543	2551
71.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2536	2542
72.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2543	2549
73.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2536	2542
74.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	2536	2542
75.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	2536	2542
76.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2536	2542
77.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ศิลปกรรม	2536	2542
78.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ศิลปศึกษา	2536	2536
79.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ศิลปศึกษา	2543	2549
80.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบนิเทศศิลป์	2543	2548
81.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สังคมศึกษา	2536	2542
82.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สังคมศึกษา	2543	2545
83.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อุตสาหกรรมศิลป์	2536	2541
84.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2536	2541
85.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2543	2546
86.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2536	2542
87.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการทั่วไป	2536	2542
88.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการทั่วไป	2543	2548
89.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2536	2542
90.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2543	2548
91.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สถิติประยุกต์	2536	2542
92.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการทั่วไป	2530	2533
93.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการทั่วไป	2536	2542
94.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการทั่วไป	2543	2548
95.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการทั่วไป	2548	2550
96.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ	2552	2552
97.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การตลาด	2552	2552
98.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบริหารการศึกษา	2536	2537
99.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบริหารการศึกษา	2543	2549
100.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2552	2552
101.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบัญชี	2552	2552
102.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การประถมศึกษา	2536	2542

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
103.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การประถมศึกษา	2543	2548
104.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การวัดผลการศึกษา	2530	2533
105.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การศึกษาปฐมวัย	2536	2542
106.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การศึกษาปฐมวัย	2543	2547
107.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คหกรรมศาสตร์	2536	2538
108.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	2536	2541
109.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	2552	2552
110.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2530	2532
111.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2536	2542
112.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2543	2548
113.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เคมี	2536	2541
114.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เคมี	2543	2544
115.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ดนตรีศึกษา	2530	2533
116.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ดนตรีศึกษา	2536	2541
117.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ดนตรีศึกษา	2543	2548
118.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	2548	2550
119.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	2536	2542
120.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	2543	2548
121.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	นาฏศิลป์	2530	2533
122.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	นิเทศศาสตร์	2530	2533
123.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	นิเทศศาสตร์	2536	2539
124.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	นิเทศศาสตร์	2543	2545
125.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ภาษาไทย	2536	2537
126.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ภาษาอังกฤษ	2530	2531
127.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2536	2541
128.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2543	2543
129.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2536	2542
130.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2543	2550
131.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2548	2550
132.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2551	2551
133.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ศิลปศึกษา	2530	2530
134.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ศิลปกรรม	2536	2542
135.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ศิลปกรรม	2543	2549
136.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ศิลปกรรม	2548	2550
137.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ออกแบบนิเทศศิลป์	2548	2550



ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
138.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	ธุรกิจศึกษา	2543	2546
139.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	สังคมศึกษา	2536	2531
140.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	สุขศึกษา	2536	2542
141.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	สุขศึกษา	2543	2549
142.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	อุตสาหกรรมศิลป์	2536	2542
143.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	อุตสาหกรรมศิลป์	2543	2545
144.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2543	2551
145.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2548	2551
146.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2552	2552
147.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบริหารธุรกิจ	2543	2552
148.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2543	2551
149.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2548	2551
150.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2552	2552
151.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ประกาศนียบัตรบัณฑิต(การจัดการและประเมิน โครงการ)	2543	2544
152.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	2545	2547
153.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	2548	2553
154.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ)	2552	2555
155.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	วิชาชีพครู	2543	2548
156.	ปริญญาโท	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2543	2547
157.	ปริญญาโท	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	2530	2542
158.	ปริญญาโท	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	2543	2548
159.	ปริญญาโท	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	2545	2549
160.	ปริญญาโท	สาธารณสุขศาสตร์	2549	2551
161.	ปริญญาโท	การบริหารการศึกษา	2530	2542
162.	ปริญญาโท	การบริหารการศึกษา	2543	2549
163.	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	2548	2549
164.	ปริญญาโท	นิเทศศาสตร์	2555	ไม่ได้รับนิสิต
165.	ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์	2556	ไม่ได้รับนิสิต

กลุ่มที่ ๒  
รายชื่อหลักสูตรเพื่อขอความเห็นชอบ/อนุมัติการรอปิดหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
1.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการโลจิสติกส์และปฏิบัติการ	2552	2554
2.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2548	2551
3.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2552	2554
4.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การตลาด	2552	2554
5.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2543	2551
6.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	2548	2551
7.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ	2552	2554
8.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2548	2552
9.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2552	2554
10.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบัญชี	2543	2550
11.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบัญชี	2547	2551
12.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบัญชี	2551	2554
13.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบัญชี	2552	2554
14.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การเป็นผู้ประกอบการ	2552	2554
15.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การแพทย์แผนไทย	2548	2551
16.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การแพทย์แผนไทย	2552	2555
17.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การแพทย์แผนไทย	2554	2555
18.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา	2552	2554
19.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เกษตรศาสตร์	2543	2550
20.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เกษตรศาสตร์	2551	2554
21.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คณิตศาสตร์	2543	2550
22.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คณิตศาสตร์	2551	2554
23.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คหกรรมศาสตร์ทั่วไป	2543	2551
24.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คหกรรมศาสตร์	2551	2554
25.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารธุรกิจ	2543	2551
26.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารธุรกิจ	2548	2552
27.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	2552	2554
28.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2543	2551
29.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2551	2554
30.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมี	2543	2550
31.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมี	2551	2554
32.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จิตวิทยาและการแนะแนว	2543	2551

ลำดับที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
33.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จิตวิทยา	2552	2554
34.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมีอุตสาหกรรม	2548	2554
35.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จุลชีววิทยา	2551	2554
36.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ชีววิทยาประยุกต์	2543	2551
37.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรี	2543	2549
38.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรี	2548	2550
39.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีสากล	2549	2552
40.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีสากล	2550	2554
41.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีไทย	2550	2554
42.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคนิคการแพทย์	2551	2553
43.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	2548	2554
44.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม	2548	2550
45.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ อุตสาหกรรม	2552	2554
46.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีการอาหาร	2543	2548
47.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	2543	2551
48.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	2552	2554
49.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์	2551	2554
50.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา	2543	2551
51.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	2543	2548
52.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	2547	2549
53.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	2548	2554
54.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2552	2554
55.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์และการละคร	2543	2551
56.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์และการละคร	2548	2550
57.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์และการแสดง	2552	2554
58.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิติศาสตร์	2548	2552
59.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิติศาสตร์	2551	2554
60.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	2550	2554
61.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิเทศศาสตร์	2543	2551
62.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิเทศศาสตร์	2548	2554
63.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิเทศศาสตร์	2551	2554
64.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ฟิลิปปินส์ประยุกต์	2551	2554
65.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาจีน	2543	2550
66.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาจีน	2551	2554
67.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาไทย	2548	2550

ลำดับที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับผลิต
68.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาไทย	2550	2554
69.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2549	2554
70.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2550	2554
71.	ปริญญาตรี(4 ปี)	รัฐประศาสนศาสตร์	2543	2549
72.	ปริญญาตรี(4 ปี)	รัฐประศาสนศาสตร์	2548	2550
73.	ปริญญาตรี(4 ปี)	รัฐประศาสนศาสตร์	2549	2554
74.	ปริญญาตรี(4 ปี)	รัฐประศาสนศาสตร์	2550	2554
75.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2543	2550
76.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2548	2550
77.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2551	2554
78.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	2543	2550
79.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	2551	2554
80.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	2543	2550
81.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	2548	2554
82.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	2551	2553
83.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	2552	2554
84.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2543	2551
85.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2548	2551
86.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	2551	2554
87.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ศิลปกรรม	2543	2550
88.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ศิลปกรรม	2548	2550
89.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบประยุกต์ศิลป์	2549	2552
90.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบนิเทศศิลป์	2549	2554
91.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบนิเทศศิลป์	2550	2554
92.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สาธารณสุขศาสตร์	2553	2554
93.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	2548	2554
94.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2543	2550
95.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2551	2554
96.	ปริญญาตรี(5 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2543	2547
97.	ปริญญาตรี(5 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2546	2551
98.	ปริญญาตรี(5 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2551	2554
99.	ปริญญาตรี(5 ปี)	คณิตศาสตร์	2546	2551
100.	ปริญญาตรี(5 ปี)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2552	2554
101.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ศิลปกรรม	2546	2551
102.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ศิลปกรรมศึกษา	2551	2554
103.	ปริญญาตรี(4 ปี)	พลศึกษา	2552	2554

ลำดับที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
104.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาไทย	2546	2551
105.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาไทย	2552	2554
106.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2543	2550
107.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	2548	2550
108.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2546	2551
109.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2551	2554
110.	ปริญญาตรี(5 ปี)	วิทยาศาสตร์	2546	2551
111.	ปริญญาตรี(5 ปี)	วิทยาศาสตร์	2551	2554
112.	ปริญญาตรี(5 ปี)	สังคมศึกษา	2546	2551
113.	ปริญญาตรี(5 ปี)	สังคมศึกษา	2551	2554
114.	ปริญญาตรี(4 ปี)	บริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา	2552	2554
115.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารจัดการศึกษา	2555	2555
116.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อิสลามศึกษา	2552	2553
117.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ธุรกิจอิสลามศึกษา	2553	2556
118.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	2548	2554
119.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการทั่วไป	2548	2550
120.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีชีวภาพ	2548	2553
121.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาญี่ปุ่น	2543	2550
122.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2548	2553
123.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิศวกรรมการจัดการ	2551	2554
124.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สถิติประยุกต์	2543	2550
125.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สถิติประยุกต์	2551	2554
126.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2553	2554
127.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	การบริหารธุรกิจ	2548	2554
128.	ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2553	2554
129.	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	2549	2555
130.	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิชาชีพครู	2549	2555
131.	ปริญญาโท	การจัดการอุตสาหกรรม	2548	2553
132.	ปริญญาโท	การจัดการอุตสาหกรรม	2551	2552
133.	ปริญญาโท	การจัดการอุตสาหกรรม	2553	2554
134.	ปริญญาโท	การจัดการอุตสาหกรรม	2554	2556
135.	ปริญญาโท	การสอนภาษาอังกฤษ	2549	2554
136.	ปริญญาโท	การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ	2554	2556
137.	ปริญญาโท	การสื่อสารวิทยาศาสตร์	2551	2551
138.	ปริญญาโท	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	2551	2554

ลำดับที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
139.	ปริญญาโท	คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	2554	2555
140.	ปริญญาโท	เคมี	2548	2552
141.	ปริญญาโท	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	2548	2551
142.	ปริญญาโท	บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	2540	2551
143.	ปริญญาโท	ภาษาอังกฤษ	2548	2551
144.	ปริญญาโท	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	2552	2555
145.	ปริญญาโท	ดนตรี	2549	2554
146.	ปริญญาโท	การบริหารการศึกษา	2549	2554
147.	ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์	2550	2554
148.	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจกลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป	2547	2551
149.	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	2551	2554
150.	ปริญญาโท	ศิลปกรรม	2550	2554
151.	ปริญญาโท	หลักสูตรและการสอน	2545	2550
152.	ปริญญาโท	หลักสูตรและการสอน	2551	2554
153.	ปริญญาเอก	การจัดการเทคโนโลยี	2546	2551
154.	ปริญญาเอก	การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี	2552	2554
155.	ปริญญาเอก	การบริหารการศึกษา	2551	2552
156.	ปริญญาเอก	การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	2543	2547

## กลุ่มที่ ๓

รายชื่อหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
1.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา	2555	2557
2.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	2555	2557
3.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จิตวิทยา	2555	2557
4.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	2555	2557
5.	ปริญญาตรี(5 ปี)	การศึกษาปฐมวัย	2555	2557
6.	ปริญญาตรี(5 ปี)	คณิตศาสตร์	2555	2557
7.	ปริญญาตรี(5 ปี)	คอมพิวเตอร์ศึกษา	2555	2557
8.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ดนตรีศึกษา	2555	2557
9.	ปริญญาตรี(5 ปี)	นาฏศิลป์ศึกษา	2555	2557
10.	ปริญญาตรี(5 ปี)	พลศึกษา	2555	2557
11.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาไทย	2555	2557
12.	ปริญญาตรี(5 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2555	2557
13.	ปริญญาตรี(5 ปี)	วิทยาศาสตร์ทั่วไป	2555	2557
14.	ปริญญาตรี(5 ปี)	สังคมศึกษา	2555	2557
15.	ปริญญาโท	การบริหารการศึกษา	2554	2557
16.	ปริญญาโท	หลักสูตรและการสอน	2554	2556
17.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการสารสนเทศ	2554	2557
18.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีตะวันตก	2554	2557
19.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ	2554	2557
20.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นาฏศิลป์	2554	2557
21.	ปริญญาตรี(4 ปี)	นิติศาสตร์	2554	2557
22.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาจีน	2554	2557
23.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาไทย	2554	2557
24.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ภาษาอังกฤษ	2554	2557
25.	ปริญญาตรี(4 ปี)	รัฐประศาสนศาสตร์	2554	2557
26.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา	2554	2557
27.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบนิเทศศิลป์	2554	2557
28.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา	2554	2557
29.	ปริญญาโท	ดนตรีตะวันตก	2554	2556
30.	ปริญญาโท	นโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่	2554	2557
31.	ปริญญาโท	ศิลปกรรม	2554	2557
32.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง	2554	2557

ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
33.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การตลาด	2554	2557
34.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การท่องเที่ยว	2554	2557
35.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	2554	2557
36.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การบัญชี	2554	2557
37.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ	2554	2557
38.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การเป็นผู้ประกอบการ	2554	2557
39.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การสื่อสารมวลชน	2554	2557
40.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	2554	2557
41.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการโลจิสติกส์	2554	2557
42.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เศรษฐศาสตร์	2554	2557
43.	ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	2554	2556
44.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2554	2557
45.	ปริญญาตรี(4 ปี)	การแพทย์แผนไทย	2556	2557
46.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เกษตรศาสตร์	2554	2557
47.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คณิตศาสตร์	2554	2557
48.	ปริญญาตรี(4 ปี)	คหกรรมศาสตร์	2554	2557
49.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมี	2554	2557
50.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เคมีอุตสาหกรรม	2554	2557
51.	ปริญญาตรี(4 ปี)	จุลชีววิทยา	2554	2557
52.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ชีววิทยา	2554	2557
53.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคนิคการแพทย์	2556	2557
54.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	2554	2557
55.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีสารสนเทศ	2554	2557
56.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม	2554	2557
57.	ปริญญาตรี(4 ปี)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2554	2557
58.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ฟิสิกส์ประยุกต์	2554	2557
59.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาการคอมพิวเตอร์	2554	2557
60.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	2554	2557
61.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	2554	2557
62.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์	2556	2557
63.	ปริญญาตรี(4 ปี)	วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต	2554	2557
64.	ปริญญาตรี(4 ปี)	สาธารณสุขศาสตร์	2554	2557
65.	ปริญญาตรี(4 ปี)	ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	2554	2557
66.	ปริญญาตรี(4 ปี)	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2554	2557
67.	ปริญญาตรี(4 ปี)	แอนิเมชันและมัลติมีเดีย	2554	2557



ลำดับ ที่	ระดับ	ชื่อหลักสูตร	ปีหลักสูตร	ปีสุดท้าย ที่รับนิสิต
68.	ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)	การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	2554	2557
69.	ปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2554	2557
70.	ปริญญาโท	เภสัชกรรมไทย	2554	2557